

Số: **1533** /BXD-KTXD

Hà Nội, ngày **25** tháng 6 năm 2018

V/v chi phí thiết kế công trình  
dự án đầu tư xây dựng.

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thủy Lợi 7

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 21/BQL-NT ngày 16/01/2018 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thủy Lợi 7 về việc chi phí thiết kế công trình dự án đầu tư xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) được công bố nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt.

Kênh chính Tân Mỹ được thiết kế với lưu lượng  $Q=6.5m^3/s$  có nhiệm vụ lấy nước từ Đập dâng Tân Mỹ để cấp nước tưới trực tiếp cho 6.800 ha đất nông nghiệp của tỉnh Ninh Thuận. Trường hợp tư vấn thiết kế phải phân tích, tính toán thủy lực, tổn thất, nhu cầu cấp nước, mực nước yêu cầu cho toàn bộ hệ thống kênh để xác định kích thước mặt cắt kênh bằng đường ống với từng đoạn kênh, phù hợp với khả năng chịu lực của từng đoạn kênh (như tính toán độ biến dạng và ổn định của ống; điều kiện chống đẩy nổi cho đường ống; độ bền của ống khi chịu tác động nhiệt độ thay đổi và yêu cầu bố trí khớp co dẫn; xác định các loại tải trọng tác dụng lên đường ống; tính toán nội lực của đường ống; xác định ứng suất cho phép của vật liệu làm đường ống) đảm bảo các điều kiện kinh tế, kỹ thuật theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4118:2012 “Hệ thống kênh tưới - Tiêu chuẩn thiết kế”, thì chi phí thiết kế được xác định theo định mức chi phí tỷ lệ % được công bố nhân với chi phí xây dựng (bao gồm chi phí gia công chế tạo, vận chuyển, lắp đặt đường ống) (chưa có thuế giá trị gia tăng) tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thủy Lợi 7 căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, KTXD (S)

**KT. BỘ TRƯỞNG**  
**THỨ TRƯỞNG**



**Bùi Phạm Khánh**